

คำนำ

การวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (STOU) กับ มหาวิทยาลัยเปิดอีก 4 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในประชาคมอาเซียน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเปิดแห่งประเทศมาเลเซีย (Open University of Malaysia: OUM) มหาวิทยาลัยแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (University of The Philippines, Open University: UPOU) มหาวิทยาลัยเปิดฮานอย (Hanoi Open University: HOU) แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมหาวิทยาลัยเทอร์บูกา (University of Turbuka: UT) แห่งประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้กรอบดำเนินการ ASEAN Studies Research Team ในหัวข้อ การเคลื่อนย้ายแรงงาน (Labour Migration) เนื่องจากเห็นว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน รัฐบาลของประเทศสมาชิกควรมีนโยบายและมาตรการที่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ควรที่จะมีการปรับปรุงนโยบายที่สอดคล้องกัน ซึ่งในการศึกษาครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยนักวิจัยแต่ละมหาวิทยาลัยเปิดรับไปดำเนินการที่เกี่ยวกับประเทศตนเองและประเทศอื่นอีก 1 ประเทศ สำหรับนักวิจัยของประเทศไทย มีการศึกษาระดับของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย เมื่อนักวิจัยแต่ละประเทศดำเนินการแล้วจะมีการบูรณาการเนื้อหาที่ได้รับจากผู้วิจัยของแต่ละประเทศจัดทำเป็นรายงานรวมต่อไป ซึ่งในการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ช่วง (phase) โดยช่วงแรกเน้นไปที่เรื่องของนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานสมรรถนะแรงงาน เป็นการวิจัยจากเอกสาร ซึ่งการวิจัยในช่วงแรกดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว สำหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในช่วงที่ 2 เกี่ยวกับการปฏิบัติหรือดำเนินการตามนโยบายการเคลื่อนย้ายแรงงานและสมรรถนะแรงงานและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบายสมรรถนะแรงงานต่อการศึกษาในระบบเปิดในอาเซียน ซึ่งส่วนที่คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชรับผิดชอบเน้นไปที่กรณีของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากที่ประชุม OU5 เห็นว่าควรนำเอาการศึกษาในระบบเปิดซึ่งเป็นบทบาทโดยตรงของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม OU5 ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะแรงงานที่มีการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศได้ ในช่วงที่ 2 นี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (เฉพาะส่วนของประเทศไทย) จากผู้บริหาร/ตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษานี้จะมีประโยชน์ทั้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลนโยบายการเคลื่อนย้ายแรงงานและสมรรถนะแรงงาน และมหาวิทยาลัยเปิดที่มีการจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกลอย่างเช่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชได้บ้างไม่มากนัก

คณะผู้วิจัย

พฤษภาคม 2563